

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมาชิกสภาฯ อบต.นางัว

ผู้มาประชุม ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญชู ผลดี	ส.อบต.หมู่.๙	บุญชู ผลดี	
๒	นายทองสุข ทนสีราช	ส.อบต.หมู่.๔	ทองสุข ทนสีราช	
๓	นายวิสัย ลูกแบบ	ส.อบต.หมู่.๕	วิสัย ลูกแบบ	
๔	นายคำผอง บุตรสูงเนิน	ส.อบต.หมู่.๖	คำผอง บุตรสูงเนิน	
๕	นายสวาท โคตรชุม	ส.อบต.หมู่.๗	สวาท โคตรชุม	
๖	นายสมาน สุครีพ	ส.อบต.หมู่.๘	สมาน สุครีพ	
๗	นายมนตรี ขมวดทรัพย์	ส.อบต.หมู่.๑๐	มนตรี ขมวดทรัพย์	
๘	นายสุข จิตจั่ง	ส.อบต.หมู่.๑๑	สุข จิตจั่ง	
๙	นายนิมิตร ทักโลวา	ส.อบต.หมู่.๑	นิมิตร ทักโลวา	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย บัวใหญ่	นายก อบต	วิชัย บัวใหญ่	
๒	นายบุญขึ้น แก้วพิลา	รองนายก	บุญขึ้น แก้วพิลา	

๓	นายสมพาน จันทร์สอน	รองนายก	สมพาน จันทร์สอน	
๔	นายวิโรจน์ จตุเทน	รองปลัดอบต.	วิโรจน์ จตุเทน	

เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภานับองค์ประชุมปรากฏว่า ครบองค์ประชุมจึง
เชิญประธานเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

ประธาน ผมอนุญาตประชุมตามระเบียบดังนี้ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

๑.เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรกรดำเนินการด้านสภาฯของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประธานฯ

ด้วยมีหนังสือจากอ.น้ำโสมแจ้งประชาสัมพันธ์ อบรมในพื้นที่ยามหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้จัดฝึกอบรมให้สมาชิกสภา/ผู้บริหาร/ตลอดจนผู้มีหน้าที่ในกิจการ
ของสภา ซึ่งรายละเอียดวันเวลาสถานที่ และค่าใช้จ่าย อยู่ในเอกสารที่เลขาคัดแจ้ง
ให้สมาชิกแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดสนใจอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนัก
ปลัดฯซึ่งจนท.จะดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว สมัยสามัญที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ

ตามที่เลขานุการสภาได้แจกเอกสารรายงานการประชุมให้ทุกท่านแล้วโดยจัดส่ง
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีท่านใดเสนออะไรหรือแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ (ปรากฏ
ว่าไม่มี ประธานจึงขอมติที่ประชุม)

มติที่ประชุม

-รับรอง (๘ ต่อ ๐ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔.๑.๑ ญัตติเสนอปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประธานฯ

ตามที่ได้มีการยื่นญัตติ เสนอปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก จาก
คณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ รายการ ผมขอให้กรรมการแปรญัตติโดยผู้เสนอ

ขอแปรญัตติได้แก่ นายสมาน สุครีพ ส.อบต. ม.๘ ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด ครี

นายสมาน สุครีพ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมาน สุครีพ ส.อบต. ม.๘ กระผมได้เสนอขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่ายรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือนนายกและรองนายก เนื่องจากกระผมได้ตรวจสอบดูแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบตฯ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ โดยในร่างข้อบัญญัติตั้งไว้ ๗๕๖,๐๐๐ บาท แต่เมื่ออ่านคำชี้แจงทั้ง ๒ รายการ คือ ค่าตอบแทนนายก ๓๓๑,๒๐๐ บาท รวมกับ ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก ๒ อัตรา เป็นเงิน ๓๖๔,๓๒๐ บาท โดยทั้ง ๒ รายการผมรวมได้ ๖๙๕,๕๒๐ บาท จึงเห็นว่าน่าจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ประการใด

รองปลัด

ตามที่ท่านสมาน สุครีพ ได้อภิปรายนั้น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเลขมีการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนซึ่งกระผมต้องอภิ ตัวเลขที่ถูกต้องคือ ๖๙๕,๕๒๐ บาท ตามที่ท่านสมานเสนอ

ประธานฯ

เมื่อเป็นตามที่ได้อภิปรายและไม่มีใครหรือท่านใดสงสัย ผมขอมติที่ประชุมว่าจะตัดลดงบประมาณส่วนนั้นหรือไม่

มติที่ประชุม

ตัดลดงบประมาณจาก ๗๕๖,๐๐ บาทเหลือ ๖๙๕,๕๒๐ บาท

ประธานฯ

ขอเชิญท่านสมาน อภิปรายชี้แจงญัตติเสนอปรับลดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสภาทราบรายละเอียดครี

นายสมาน สุครีพ

ตามที่กระผมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในคำชี้แจงของหมวดค่าตอบแทนนี้พบว่า ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนสมาชิกอบต. ตั้งไว้ ๘ อัตรา แต่ความจริงแล้ว อบต.นางิ้ว มีแค่ ๗ อัตรา เท่านั้น เพราะประธานสภาและรองประธานสภาได้แยกไปตั้งไว้ต่างหากในข้อ ๑ และ ๒ ตามลำดับจึงเห็นว่าเป็นการตั้งงบประมาณเกินจำนวนสมาชิก และในข้อที่ ๔ ค่าตอบแทนที่อยู่ในคำชี้แจงอาจ คลาดเคลื่อนและสูงเกินจริงขอให้แก้ไขจาก ๙๒๗,๓๖๐ บาท เป็น ๙๑๕,๙๒๐ บาทครี

ประธานฯ

มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออื่นหรือไม่ครี ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบตัดลดงบประมาณจากเดิม ๑,๔๙๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๕๘,๕๖๐บาท

๔.๑.๓ ปรับลดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานฯ

ต่อไป เป็นญัตติอภิปรายตัดลดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ขอเชิญท่านสมานอภิปรายครี

นายสมาน สุครีพ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเราได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นไว้สูงแต่มีการเบิกจ่ายไม่ถึงตามที่ตั้งไว้โดยในปีที่ตั้งไว้ ๕๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งกระผมคิดว่าตั้งไว้สูงจึงขอตัดลดงบประมาณส่วนนี้ลง ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒๒,๐๐๐ บาทครับ(หลังจากนั้นสภาได้ซักถามและอภิปรายสมควร)

ประธานฯ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ตัดลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๒๒,๐๐๐ บาท

ประธานฯ เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้วกระผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหาร หลังจากรับประทานอาหาร เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใน วาระที่ ๔.๒ เพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครับ

(พัก ๑ ชั่วโมงครับ)

๔.๒ การลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานได้เปิดประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยเลขานุการ สภา ได้แจกเอกสารร่างข้อบัญญัติที่มีการแก้ไข (ปรับลดแล้ว) ต่อสภา

ประธานฯ หลังจากทีในช่วงเช้าได้อภิปรายมาแล้วและไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อ สงสัยแล้วตอนนี้กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางัว เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๘ ต่อ ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องสงสัยอยากสอบถามหรืออยากเสนอเรื่องต่างๆเพื่อ พิจารณาขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอได้ครับ

นายวิสัย ถูกแบบ กระผมขอเรียนถามความคืบหน้าการจัดซื้อรถบรรทุกขยะครับว่าดำเนินการถึง ขั้นตอนใดแล้ว

นายก สำหรับการจัดซื้อรถขยะในตอนนี้ เราได้ ดำเนินการจัดซื้อแล้วโดยได้พิจารณาเลือก และประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว แต่มีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชนะได้ยื่นอุทธรณ์การจัดซื้อ เราจึงได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ วัน ครับ หากวินิจฉัยว่าอบต.ดำเนินการชอบแล้ว คงจะดำเนินการทำสัญญาทันที

ประธานฯ มีท่านใดสงสัยเพื่ออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีกระผมขอปิด การประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ สวาท โคตรชุม ผู้จัดบันทึก
(นายสวาท โคตรชุม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

- รับทราบ

ลงชื่อ บุญชู ผลดี
(นายบุญชู ผลดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว